

Gia đình Davenport,

Sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và gia đình của họ là điều quan trọng hàng đầu. Với tình trạng hiện tại của COVID-19 trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi muốn minh bạch về số trường hợp dương tính, cũng như những trường hợp hiện đang cách ly khỏi phơi nhiễm với Khu vực.

Tôi biết rằng các gia đình đang cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn của họ cho việc học tập của học sinh trong học kỳ tới, và thông tin này đóng một vai trò quan trọng trong quyết định đó.

Trên trang web của chúng tôi, bây giờ bạn sẽ tìm thấy những con số này từ dữ liệu của hai tuần qua. [Nhấn vào đây](#) để truy cập thông tin này. Những điều này sẽ được cập nhật vào sáng thứ Hai hàng tuần với dữ liệu gần đây nhất từ kỳ trước.

Hãy nhớ rằng nếu có một trường hợp dương tính với COVID-19 trong trường học của con bạn, **Sở Y tế Quận Scott sẽ liên hệ với gia đình của học sinh** người đã tiếp xúc gần với người có xét nghiệm COVID-19 dương tính. Học khu Cộng đồng **Davenport sẽ không liên lạc** với bạn.

Sau đó, bạn bắt buộc phải làm theo các hướng dẫn do Sở Y tế Quận Scott cung cấp. Nếu bộ phận y tế không liên lạc với gia đình của bạn, thì (các) học sinh của bạn không được tìm thấy có liên hệ chặt chẽ với trường học tích cực và không cần thực hiện thêm hành động nào.

Cảm ơn bạn,
TJ Schneckloth

Cách thay đổi mô hình học tập

Vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới để biết cách thay đổi mô hình và thời hạn học tập theo cấp lớp.

Tất cả các gia đình Trung học chọn thay đổi (các) nền tảng học tập của học sinh, từ Kết hợp sang 100% Trực tuyến HOẶC 100% Trực tuyến sang Kết hợp, phải yêu cầu thay đổi này trước **3:30 chiều Thứ Sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2020**. Vui lòng [liên hệ với trường học của con bạn](#) để thực hiện yêu cầu này.

Tất cả các gia đình K-8 chọn thay đổi (các) nền tảng học tập của học sinh, từ Kết hợp sang



DAVENPORT
Community Schools
GROWING EXCELLENCE

www.DavenportSchools.org
1702 N. Main Street
Davenport, IA 52803

100% Trực tuyến HOẶC 100% Trực tuyến sang Kết hợp, nên yêu cầu thay đổi này từ Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 và Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020 lúc 3 giờ: 30 giờ chiều. Vui lòng [liên hệ với trường học của con bạn](#) để thực hiện yêu cầu này.

[Nhấp vào đây](#) để xem hình ảnh giải thích sự khác biệt trong các mô hình học tập.

